

COLOR OF SUMMER JAPAN CHIC SPECIAL 7D5N

สัมผัสกับ 2 ประสบการณ์ในช่วงฤดูร้อนที่ห้ามพลาด “เก็บชา” และ “ชมลาเวนเดอร์”
สนุกกับ 2 สวนสนุกดังระดับโลก “UNIVERSAL STUDIO” & “TOKYO DISNEY SEA”
ท่องเที่ยวในโลกแห่งเทพนิยายของ จิปี สตูดิโอ ณ “หมู่บ้านเทพนิยายนุกูโมะริโนะโมริ”
เสน่ห์แห่งความอร่อยกับหลากหลายเมนูที่เราเลือกสรร เสน่ห์แห่งการเดินทางพักผ่อน
ให้เราร่วม “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทางและตลอดไป

กำหนดการเดินทาง 17-23 พ.ค. / 25-31 พ.ค. / 2-8 มิ.ย. / 9-15 มิ.ย. / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. / 2-8 ก.ค. /
14-20 ก.ค. / 29 ก.ค.- 4 ส.ค. / 7-13 ส.ค. / 12-18 ส.ค. / 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 59

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - คันทัน (ประเทศญี่ปุ่น)

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (ใกล้กับ
ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) คันทัน - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ซ้อปปิง ชินไซบาชิ - นาโงย่า

07.00 น. ถึง สนามบินคันทัน เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

(ระยะเวลาช่วงเช้า โดยประมาณ : สนามบินคันทัน - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 1 ชม.,)

นำท่านสู่สวนสนุกที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุดของญี่ปุ่น UNIVERSAL STUDIO JAPAN นำท่านตื่นตากับ
“โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น สออลสปีด...สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสัมผัส
ประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกับการทอยโหนโผนทะยานไปกับ
ซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ ใหม่ “Spider Man” สนุกสนาน
กับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเหมือนขับ
จริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เรื่อง
“Back To the Future”จากนั้นให้ท่านได้ท่องเที่ยวไปยังโลกแห่ง
เวทมนต์ที่รายมนต์ใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ในโซน THE
WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการ
เนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้ ให้เป็นฉากต่างๆ
ของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด
แม่มด หมู่บ้านฮอกมิด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ และไม่พลาด



กับการลอง บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มขึ้นชื่อของเหล่าฟอมด แมมด... อีสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ทั้ง ไม้กวาดกายสิทธิ์ หรือเครื่องมือเวทมนต์ต่าง ๆ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อีสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร) ตะลุยกันต่อกับ “ยูนิเวอร์แซล วันเดอร์แลนด์” ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนแสนน่ารัก ทั้งสนุกกับเครื่องเล่น ELMO’S BUBBLE BUBBLE เอลโม่ จากเรื่องเซซามิ สตรีท, หรือจะเป็น THE FLYING SNOOPY เจ้าหมาน้อยตัวขาวสุดตง และเจ้าเหมียวน้อยแสนหวานคิดดี กับเครื่องเล่นที่ชื่อว่า HELLO KITTY’S CUPCAKE DREAM ที่คุณหนูจะได้เข้าไปนั่งในถ้วยคัพเค้กแสนน่ารัก

(ระยะเวลาช่วงบ่าย โดยประมาณ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ซินไซบาชิ 45 นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “**ซินไซบาชิ**” ย่านใจกลางการค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านบูติกหรูหราด้วย และตื่นตาไปกับแฟชั่นอันทันสมัย.... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “โตมารู”, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องคอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน” ...

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น

ที่พัก GRANDVIA HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง (3) โอซาก้า – เกียวโต – ปราสาททอง - วัดคิโยมิจิ – นาโกย่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(ระยะเวลาช่วงเช้า โดยประมาณ : โอซาก้า – ปราสาททอง 1 ชม.20 นาที,)

นำท่านเข้าสู่สักการะ **ปราสาททอง** หรือที่เรียกว่า **ปราสาทคินคาคุจิ** ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง **เนรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง**.... อีสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ **สระน้ำ** ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม....

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเช็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น เสิร์ฟท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต ที่เน้นเรื่องของกรรมวิธีการปรุง คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ และการตกแต่งให้ได้บรรยากาศของต้นตำรับแดนอาทิตย์อุทัยที่งดงามและแสนมีเสน่ห์

(ระยะเวลาช่วงบ่าย โดยประมาณ : ปราสาททอง – วัดคิโยมิจิ 45 นาที, / วัดคิโยมิจิ – นาโกย่า 2 ชม.)



จากนั้นนำท่านสู่ **วัดคิโยมิจิ** หรือ **วัดน้ำใส** เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ้ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง, นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, และเชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่



ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้... ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของเขตจูบุ... หากมีเวลานำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมือง ซึ่งได้แก่ย่านซากะเอะ ย่านช้อปปิ้งที่ดังและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายไม่แพ้ย่านชินจูกุ ของโตเกียว และย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า เลยทีเดียว อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังและแบรนด์โลคอลของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย...



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วย “เซ็ทซาบูยักซ์” ที่ร้าน “Kani-Ya Restaurant” ร้านซาบูยักซ์ ที่มีสาขาทั่วญี่ปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมีเอกลักษณ์ ไปตามแต่ละเมือง... มื้อนี้จะเสิร์ฟท่านด้วยสไตส์สุกี้หม้อไฟ ให้ท่านอร่อยกับหลากหลายเมนู ที่ทำมาจากปูยักษ์ทั้งสิ้น อาทิ เต้าหู้ปู ซาซิมิซาบูยักซ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกัน

ที่พัก NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) นาโกย่า – รถไฟชินคันเซน – ฮามามัตสึ – หมู่บ้านเทพนิยาย – ชิชิโอะกะ – ไร่ชา – ยามานาชิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(ระยะเวลาช่วงเช้า โดยประมาณ : โตโยฮาชิ – หมู่บ้านเทพนิยาย 1ชม. 30 นาที /)

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟนาโกย่า เพื่อทดลองขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ ชม. สู่ สถานีรถไฟโตโยฮาชิ (สถานีรถไฟชินคันเซ็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานีได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ)... เดินทางถึงเมืองฮามามัตสึ (Hamamatsu) เมืองแสนสวยที่มีดินแดนใหญ่เป็น อันดับสองของญี่ปุ่น เมืองที่ธรรมชาติรังสรรค์ความงดงามได้อย่างลงตัว โดยการโอบล้อมจากทะเล แม่น้ำ ภูเขา และทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบที่สำคัญคือ “ทะเลสาบฮามานะ” หรือทะเลสาบปลาไหลที่คนไทยคุ้นเคย นำท่านแวะชมสถานที่ที่เพิ่งแห่งใหม่ หมู่บ้านเทพนิยาย Nukumo ri no Mori (ぬくもりの森) ที่เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิชิโอะกะออกแบบโดยซาซากิ ชิเงโยชิ หมู่บ้านแห่งนี้มีความหมายว่า ป่าแห่งความอบอุ่น ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ ราวกับอยู่ในเทพนิยายของยุโรป ให้บรรยากาศคล้ายกับ หมู่บ้านของตัวการ์ตูนชื่อดัง “โตโตโร่” อนิเมชั่นเรื่องดังจาก จิบลิสตูดิโอ ในบรรยากาศอันแสนน่ารักอบอุ่น ที่หมู่บ้าน Nukumori no Mori มีร้านค้ามากมาย รวมไปถึง ร้านคาเฟ่ ร้านขนมเค้ก ร้านอาหาร แกลเลอรี พิพิธภัณฑ์ และ ร้านขายของที่ระลึก ที่สามารถเที่ยวเล่นกันได้อย่างเพลิดเพลิน...



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ บริการท่านด้วยเมนูดังของจังหวัดฮามามัตสึ “เซ็ทข้าวหน้าปลาไหลย่าง” เมนูที่เมื่อใครมาเยือนนี้ ต้องไม่พลาดมาลิ้มลอง (ท่านใดที่ไม่ทานปลาไหล จะเสิร์ฟเป็นข้าวหน้าหมูทอด หรือ ทงคัตสึแทน)

(ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ : สามามัตสึ – ไร่ชา 2 ชม. / ชิชิโอะกะ – ยามานาชิ 2 ชม.)

เมื่อมาถึงเมือง ชิชิโอะกะ ต้องไม่พลาดกับการมาเยือน ไร่ชา เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่อง “ไร่ชา” ที่มีคุณภาพ และเป็นจุดชมวิวกุเอะไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่ “ไร่ชา” เพื่อให้ท่านได้ลองสัมผัสบรรยากาศของชาวไร่ชา โดยการทดลองเก็บยอดชาเขียวจากต้น หลังจากนั้นผู้กิจกรรมสอนวิธีชงชา หลังจากที่ได้ใบชามาแล้ว จะมีกรรมวิธีต่างๆ กว่าจะได้เป็นชาเขียว 1 แก้ว สัมผัสประสบการณ์วิธีการทำชาเขียวแบบดั้งเดิมได้ด้วยตัวคุณเอง ให้ท่านได้ชิมชาจากแหล่งชาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเช็ทเมนูอาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ

ที่พัก ISAWA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

**** ท่านสามารถลงอาบน้ำแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน ****

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ยามานาชิ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – ภูเขาไฟฟูจิ –โตเกียว –ชินจูกุ –โตเกียว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(ระยะทางช่วงเช้า โดยประมาณ : ยามานาชิ –ทุ่งดอกไม้ 30 นาที / ทุ่งดอกไม้ –ภูเขาไฟฟูจิ 1 ชม.)

***โปรแกรมที่เดินทาง 18-24 พ.ค. /25-31 พ.ค.**

(การชม FUJI SHIBAZAKURA MATSURI จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 29 พ.ค. เท่านั้น)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ FUJI MOTOSUKO RESORT เพื่อเข้าสู่สวน FUJI SHIBAZAKURA MATSURI เพื่อชมความงดงามของต้น **พิงค์มอส** หรือ **ชิบะซากุระ** โดยชิบะซากุระกว่า 7 แสนต้นจะถูกปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก



****โปรแกรมที่เดินทาง 25 มิ.ย.-1 ก.ค. /2-8 ก.ค. / นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์**

(การชมเทศกาล ลาเวนเดอร์ที่ สวน OISHI PARK จะจัดขึ้นระหว่าง 17 มิ.ย. – 10 ก.ค. เท่านั้น)

จากนั้นนำท่านชมความงามของ **ทุ่งลาเวนเดอร์** ณ OISHI PARK ที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมดอกลาเวนเดอร์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตลาดลาไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดบานปูเป็นพรมดอกไม้ทอดตัวไปสู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ จัดเป็นจุดที่สวยงามและอลังการมากที่สุด และไม่พลาดกับการลิ้มลอง “ไอศกรีมลาเวนเดอร์” สีม่วงกลิ่นหอมกรุ๋นไว้ให้นักท่องเที่ยวซื้อหามาลองชิมกัน โดยไอศกรีมลาเวนเดอร์นี้จะนุ่มละมุน ละลายในปากพร้อมสดชื่นกับกลิ่นลาเวนเดอร์ที่จืดจกทุกท่านไปเกือบทั้งวัน...



(หลังจากหมดช่วงลาเวนเดอร์ จะพาท่านไปชม **หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก** เป็นหมู่บ้านที่มีจุดชมวิวกุเอะไฟฟูจิที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง) นำท่านสู่ “**ภูเขาไฟฟูจิ**” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “**สถานีที่ 5**” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “**สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย**” มากมายตามอัธยาศัย...

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู อาหารญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารแล้ว ยังสัมผัสกับศิลปะการจัดวางของอาหารญี่ปุ่น ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม

(ระยะเวลาช่วงบ่าย โดยประมาณ : ภูเขาไฟฟูจิ – ชินจูกุ (โตเกียว 2 ชม. 30 นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ย่าน “ชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่ดังที่สุดย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 Yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กีฬ้าช้อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า หากท่านใดสนใจช้อปปิ้งแบรนด์เนมมีสองร้านขอแนะนำร้าน Sanoya ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโตเกียว ร้านนี้เปิดมายาวนานกว่า 90 ปี ตัวร้านอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่เดิมมีเพียงร้านเดียว แต่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยวและนักช้อปปิ้งสินค้า จนปัจจุบันมีถึง 8 ร้านในบริเวณใกล้เคียงกัน และจะแยกเป็นชนิดของสินค้าอย่างชัดเจน ภายในร้านจะเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม อาทิ หมวกเสื้อผ้า หมวกตระเปาะ หมวกนาฬิกา เป็นต้น แบรนด์ดังที่มีขาย เช่น LOUIS VUITTON , PRADA, HERMES , CARTIER, COACH, CHANEL, ROLEX เป็นต้น



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพื่อบริโภคอย่างอร่อยพร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ...

ที่พัก GRAND PRINCE TAKANAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) โตเกียว – โตเกียว ดิสนีย์ซี – ชิบูย่า – สนามบินฮานาเนดะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(ระยะเวลาช่วงเช้า โดยประมาณ : โตเกียว – โตเกียวดิสนีย์ซี 30 นาที ** หากท่านใดประสงค์จะเข้า โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ สามารถแจ้งก่อนเดินทางได้)

นำท่านสู่ดินแดน โตเกียวดิสนีย์ซี TOKYO DISNEYSEA แนวคิดหลักของพื้นที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น เมืองเวนิส ลำธารน้ำ ทะเล เรือโททานิก ถ้าได้น้ำในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบชื้นแถบอเมริกากลาง เจ็อกและเมืองบาดาล เป็นต้น ท่องไปกับโซนต่างๆ ถึง 7 โซน เช่น เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (Lost river delta) ชายทะเลฝั่งอาหรับ (Arabian Coast) ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) เกาะลึกลับ (Mysterious Island) ริมน้ำฝั่งอเมริกา (American Waterfront) เมืองเรือแห่งการค้นพบ (Port Discovery) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor) สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ



เที่ยง อีศระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเครื่องต่างๆ อย่างไม่ขาดตอน

สนุกกับเครื่องเล่นในโตเกียว ดิสนีย์ซี กันต่อ อาทิ 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA ท่องไปยังโลกใต้ทะเลกับ เรือดำน้ำ ที่จะพาท่านดำดิ่งสู่ใต้มหาสมุทรที่ท่านจะได้เจอสิ่งประหลาดใจมากมาย ทั้ง ซากต้นไม้โบราณ ซากเรืออัปปาง ซากอารยธรรมโบราณ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่จำลองได้เสมือนกับท่านได้อยู่ใต้ทะเลที่ลึกกว่า 20,000 โยชน์ RAGING SPIRITS หวาดเสียวไปกับรถไฟเหาะตีลังกาความเร็วสูง ที่พาวิ่งไปบนรางและตีลังกาแบบ 360 องศาในบรรยากาศของอารยธรรมโบราณ...ตื่นตื้นไปในบรรยากาศของมหันตภัยร้ายอย่าง พายุทอานาโดกับเครื่องเล่น

STORMRIDERS ที่จะพาท่านตื่นเต้นไปตลอดของการติดตามเจ้าพายุทอนาโด... อีระท่องเที่ยวในสวนสนุกตาม
อัยยาศัย...

(ระยะเวลาช่วงบ่าย โดยประมาณ : โตเกียวดิสนีย์ซี – ชิบูย่า 35 นาที / ชิบูย่า – สนามบินฮาเนดะ 45 นาที)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ย่านที่ได้ชื่อว่า คึกคักที่สุดแห่ง
หนึ่งของโตเกียวอย่าง “ชิบูย่า” ย่านที่ถือว่าสร้างความสนุกให้กับ
การช้อปปิ้งของท่านได้อย่างดี ทั้งห้างที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าน
อย่าง SHIBUYA 101, Loft สาขาชิบูย่าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่มี
ถึง 7 ชั้น เพียงแค่ท่านได้เดินเข้าไป ท่านก็จะลืมเวลาทันที สนุกกับ
การอัปเดตสินค้าแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเครื่องเขียน
เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้วยเมนู “อูด้งหม้อไฟ” เสิร์ฟท่านด้วย อูด้งหม้อไฟทะเลที่จะมีทั้งเนื้อ
ไก่ หอยเชลล์ กุ้ง พร้อมเส้นอูด้งที่ความเหนียวนุ่ม ไม่ใหญ่เกินไป...

ที่พัก ANA CRONW PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) สนามบินนาริตะ - สุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.00 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG641

15.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

อิทธิ ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง	อัตราค่าบริการ	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่	96,900.-	93,900.-	95,400.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	93,900.-	90,900.-	92,400.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	90,900.-	87,900.-	89,400.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	87,900.-	84,900.-	86,400.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	18,000.-	18,000.-	18,000.-
มีตัวแล้ว ลดท่านละ	19,000.-	19,000.-	19,000.-

คะแนนสะสมสำหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง	สมาชิกบัตรหลัก	สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่	939	939
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	909	909
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	879	879
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	849	849
พักเดี่ยว ได้รับคะแนนเพิ่มท่านละ	180	180
มีตัวแล้ว ได้รับคะแนน	749	749

- โปรแกรมนี้สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชำระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีที่มิมีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนاجر ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคุดุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขการชำระเงิน : สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท

ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิลิท โฮลิดีย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)

ชื่อบัญชี บจก. อิลิท โฮลิดีย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเซน ทาวเวอร์)

เลขที่ 639-1-00263-9

บัญชีกระแสรายวัน

การยกเลิก :

- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พุดจาหยาบคาย, ดื่มสุรารบรณ, ก่อเสียดราคาถูกรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครบ 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้น ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอภัยเพราะเด็กเล็กอาจจอบรรยากาศการเดินทางท่าน อื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แก่ ลูกค้ายท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มีได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้น ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดการท่องเที่ยว (โฟลอร์โปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามโฟลอร์โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโฟลอร์โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทำการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มิเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีใช้ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่าวในขณะที่ร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. **เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น**

เอกสารการจองทัวร์

โปรแกรมท่องเที่ยว : _____ วันที่จองทัวร์ : _____
 ชื่อ-สกุล ผู้จอง (นาย/นาง/น.ส./อื่นๆ) : _____ วันที่เดินทาง : _____
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก : _____ ชื่อเล่น : _____
 เบอร์โทรศัพท์ : _____ เบอร์แฟกซ์ : _____ Email Address: _____

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ)

NO	NAME/LASTNAME	CONTACT	DOB	ROP	อาหารเช้า ไม่ทานอาหาร
	ชื่อ-สกุล	ข้อมูลติดต่อ	ว/ด/ป เกิด		
1		เบอร์มือถือ :			
		เบอร์บ้าน :			
		เบอร์แฟกซ์ :			
		Email :			
2		เบอร์มือถือ :			
		เบอร์บ้าน :			
		เบอร์แฟกซ์ :			
		Email :			
3		เบอร์มือถือ :			
		เบอร์บ้าน :			
		เบอร์แฟกซ์ :			
		Email :			
4		เบอร์มือถือ :			
		เบอร์บ้าน :			
		เบอร์แฟกซ์ :			
		Email :			
5		เบอร์มือถือ :			
		เบอร์บ้าน :			
		เบอร์แฟกซ์ :			
		Email :			

จำนวนผู้เดินทาง ทั้งหมด : _____ ท่าน จำนวนห้องพัก : _____ ห้อง
 ผู้ใหญ่ จำนวน _____ ท่าน ห้อง TWIN (2 เตียงเล็ก) _____ ห้อง
 เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน _____ ท่าน ห้อง DOUBLE (1 เตียงใหญ่) _____ ห้อง
 เด็ก ต่ำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(มีเตียงเสริม) _____ ท่าน ห้อง TRIPPLE _____ ห้อง
 เด็ก ต่ำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) _____ ท่าน (1 เตียงใหญ่ + 1 เตียงเล็ก หรือ 3 เตียงเล็ก)
 การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน : _____
 ความประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติม : _____